

## การดำเนินงานสำรวจสถานะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง

นางสาวณัฐมนันท์ ศรีทอง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

การดำเนินงานสำรวจสถานะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ทางสำนักทันตสาธารณสุขมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2548 จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนางานเรื่อยมาทั้งในเรื่องแบบฟอร์มการจัดเก็บ คู่มือการสำรวจ ประกอบไปด้วยการวางแผนการสุ่มตัวอย่าง สูตรการคำนวณ และการปรับมาตรฐานการสำรวจตลอดจนระบบที่รองรับกับการบันทึกข้อมูลของพื้นที่ มีการติดตามช่วยเหลือปัญหาในการดำเนินงานกับพื้นที่มาตลอดจนเป็นเครือข่ายโดยเรียกกันติดปากในนามย่อว่า ท02 มีระบบข้อมูลที่เรียกกันติดปากว่าระบบสารสนเทศทันตสุขภาพ เวบ yimsodsai.com

ปีงบประมาณ2558-2559 ทางสำนักทันตสาธารณสุขได้รับงบประมาณจากข.ในการดำเนินงานวิจัย จึงได้เชิญจังหวัดน่าน ร่องมา 9 จังหวัดร่วมดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มวัย ในการประเมินทันตสุขภาพ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย การดำเนินงานดังกล่าวจึงได้ปรับแบบฟอร์มตามข้อเสนอของพื้นที่ 5 กลุ่มวัยได้แก่ 18 เดือน 3 ปี 12 ปี วัยทำงานและผู้สูงอายุ ตามที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมปัจจัยเสี่ยงในแบบฟอร์มทำให้ต้องมีการแก้ไขตัวระบบที่รองรับในการดำเนินงานของพื้นที่ ผนวกกับปัญหาเวบ yimsodsai ซึ่งร่วมมือกันระหว่าง สบรส.และทางสำนักในการพัฒนาตัว server การจัดเก็บข้อมูลอยู่ในความดูแลของ สบรส. ปัญหาอีกอย่างที่เราค้นพบทางสำนักทันตฯไม่สามารถดูแลข้อมูลที่อยู่ใน server ได้เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ทันที

ปีงบประมาณ 2560 วางแผนการดำเนินการใน 3 ส่วนก่อนนั้นคือจัดทำโปรแกรมแบบ Offline ให้พื้นที่ใช้จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มใหม่, ดำเนินการประชุมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชี้แจงปัญหาระบบและทำการย้าย server มาอยู่ในความดูแลของกองแผน กรมอนามัย เมื่อได้งบประมาณจาก Cluster วัยเรียนจำนวน 5 แสนบาท ได้นำมาบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆ 1. ในการดำเนินงานย้าย Server จาก สบรส. มาอยู่ในความดูแลของกองแผน กรมอนามัย เป็นจำนวนเงิน 9.8 หมื่นบาท 2. ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงแรมเอปಿನาส์เฮาส์ เป็นจำนวนเงิน 3.9 แสนบาท

ปีงบประมาณ 2561 ประสบปัญหาการติดไวรัสและมีการบุกรุกเว็บไซต์แต่ไม่ได้รับงบประมาณจึงวางแผนดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อให้ใช้งานได้และต้องมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ที่จะให้พื้นที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ปีงบประมาณ 2562 วางแผนดำเนินการจัดประชุมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย 18 เดือน 3 ปี 12 ปี วัยทำงานและผู้สูงอายุในระบบใหม่



การดำเนินงานสำรวจสถานะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ไม่ใช่แค่มีแบบฟอร์มหรือระบบรองรับเท่านั้น แต่ต้องคิดพัฒนาที่จะให้พื้นที่ดำเนินงานได้สะดวกขึ้น และต้องติดตามรับทราบปัญหาเป็นพีเลี้ยงนำพาให้เขานำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์